
 
 
 

รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น 
เร่ือง “มหกรรมกีฬาแห่งชาติจะไปต่อหรือรอก่อน” 

    สืบเน่ืองจากปรากฎการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีก าลงัระบาดอยู่ในขณะน้ีส่งผลให้การจดัการ
แข่งขนัมหกรรมกีฬาแห่งชาติซ่ึงประกอบดว้ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี36และกีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี47ซ่ึงจงัหวดัตราดและ
จงัหวดัศรีสะเกษจะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัในปี  2564 ยงัไม่มีความชดัเจนว่าจะจดัการแข่งขนัได้หรือไม่ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับมิติทางการกีฬาโดยเฉพาะการจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาทั้ง 2 รายการ
ดงักล่าว KBU SPORT POLLโดยศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตจึงส ารวจความคิดเห็น
เร่ือง “มหกรรมกฬีาแห่งชาติจะไปต่อหรือรอก่อน เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นในมิติต่างๆ 
         ส าหรับการส ารวจดงักล่าวด าเนินการผา่นระบบออนไลน์ระหวา่งวนัท่ี 8-10 มีนาคม 2564โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผู ้
ท่ีสนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจ านวน 1,171 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 704  คนคิดเป็น
ร้อยละ 60.12 เพศหญิง 467 คนคิดเป็นร้อยละ 39.88 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบวา่ 

การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติท่ีจังหวัดตราดและกีฬาแห่งชาติท่ีจังหวัดศรีสะเกษในปี2564
ควรท่ีจะด าเนินการอย่างไรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 38.14 เห็นว่าควรท่ีจะจดัการแข่งขนัต่อไป รองลงมาร้อยละ 
25.09 ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ร้อยละ 21.95 ให้เป็นไปตามความเห็นของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ร้อยละ 9.86 ควรท่ีจะเล่ือนออกไปก่อน ร้อยละ 3.96 ควรท่ีจะยกเลิกและอ่ืนๆร้อยละ 1.00 

ผลดีถ้าสามารถจัดการแข่งขันได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.83 นกักีฬามีโอกาสแสดงศกัยภาพ รองลงมาร้อยละ 27.09 
ยกระดบัและต่อยอดการพฒันากีฬาของประเทศ ร้อยละ 25.11 เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจและกระจายรายได ้ ร้อยละ 12.46 
สร้างการมีส่วนร่วมและการต่ืนตวัของประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 3.81 คุม้ค่ากบัการลงทุนในมิติต่างๆ และอ่ืนๆร้อยละ 
1.70 

ผลเสียถ้าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.87 นกักีฬาเสียโอกาสในการแสดงศกัยภาพ รองลงมา
ร้อยละ 27.03 ขาดความต่อเน่ืองในการต่อยอดและยกระดบัการกีฬาของประเทศ ร้อยละ 19.66 สูญเสียโอกาสการกระตุน้
เศรษฐกิจ ร้อยละ 10.57 ส้ินเปลืองงบประมาณและสูญเสียเวลาในการเตรียมการ ร้อยละ 9.22 เจา้ภาพเสียโอกาสในการ
แสดงศกัยภาพ และอ่ืนๆร้อยละ 2.65 

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผูอ้  านวนการศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิตใน
ฐานะผูด้  าเนินการKBU SPORT POLLกล่าวว่าจากการส ารวจดังกล่าวพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมกับประเด็นการ
จดัการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งชาติด้วยการมีข้อเสนอแนะในมิติต่างๆท่ีหลากหลายซ่ึงจะเป็นข้อมูลขั้นต้นให้กับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ าไปพิจารณา อาทิถา้มหกรรมกีฬาทั้ง2รายการสามารถด าเนินการจดัการแข่งขนัได้เสนอใหค้วรจดัในหว้ง
เวลาท่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้ น ตามด้วยสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วม  เจา้ภาพจะตอ้งก าหนดมาตรการทางสาธารณสุขตามประกาศของศบค.อย่างเคร่งครัดและเขม้ขน้ 



จดัรูปแบบการแข่งขนัใหเ้หมาะกบัสภาวการณ์ ก าหนดชนิดกีฬาท่ีลดความเส่ียงในการปะทะ รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการต่ืนตวัเป็นตน้ ในขณะเดียวกนัถา้มีการยกเลิกหรือเล่ือนการจดัการแข่งขนั
ออกไปก่อนกลุ่มตวัอย่างเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยปรับรูปแบบหรือด าเนินการจดัการแข่งขนัเองโดยกระจาย
ชนิดกีฬาๆ ไปยงัสนามในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนผู ้เก่ียวข้องควรพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียโดยค านึงถึงโอกาสและ
ผลประโยชน์ในภาพรวมท่ีจะตามมา เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะให้มหกรรมกีฬาทั้ง 2
รายการด าเนินต่อไปเพียงแต่ฝ่ายจดัการแข่งขันหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆมาประกอบการ
ตดัสินใจ และคาดว่าจากผลการส ารวจดงักล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเจา้ภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นระดบั 
หน่ึง 
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ฝ่ายส่ือสารและกจิการเพ่ือสังคม 
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงาน 

 


